

Số: /TTr-UBND

Tây Ninh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

về việc bổ sung một số điều tại Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND
ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập
Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp
tác xã tỉnh Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số điều tại
Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh, với các nội dung như
sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ QUYẾT
40/2013/NQ-HĐND**

Toàn tỉnh hiện có 94 hợp tác xã (viết tắt HTX). Trong đó, có 81/94 HTX
hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, chiếm 86% .

Theo từng lĩnh vực hoạt động của 81 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã
2012 gồm: Lĩnh vực nông nghiệp 41 HTX (*Dịch vụ Nông nghiệp: 30 HTX, sản
xuất rau an toàn: 03 HTX, lĩnh vực thủy sản: 01 HTX, Dịch vụ thủy lợi: 7 HTX*);
Lĩnh vực Công Thương: 11 HTX (*Thương mại 05 HTX; TTCN 5 HTX, 01 HTX
Dịch vụ vệ sinh môi trường*); Lĩnh vực Giao thông vận tải: 11 HTX; Lĩnh vực Tín
dụng: 18 Quỹ TDND.

Tổng số thành viên tham gia HTX là hơn 50.000 thành viên, trong đó 1.214
là thành viên HTX nông nghiệp, 370 thành viên HTX công thương, gần 2.000
thành viên HTX giao thông vận tải, hơn 46.400 thành viên Quỹ tín dụng nhân
dân.

Phân loại HTX: 35 HTX hoạt động khá, tốt chiếm 46%; 29 HTX hoạt động trung bình, chiếm 38%; 5 HTX hoạt động yếu chiếm 6% và không xếp loại: 12 HTX do mới thành lập cuối năm 2016 đầu năm 2017.

Những năm gần đây khu vực kinh tế tập thể tỉnh đã từng bước phát triển, đảm bảo những nguyên tắc và giá trị của tổ chức kinh tế tập thể. Các HTX thành lập mới ngày càng thu hút thành viên tham gia; việc tổ chức, điều hành hoạt động tập thể thành viên được nâng cao; vốn quỹ, tài sản được bảo toàn và phát triển; trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng được nâng lên. Các loại hình kinh tế hợp tác, HTX ngày càng phong phú và đa dạng, quy mô ngày càng mở rộng. Trong khu vực nông nghiệp và nông thôn ngày càng xuất hiện các HTX đa ngành nghề, phù hợp với nhu cầu và trình độ ở từng địa phương. Một số HTX đã chủ động vươn lên tự khẳng định mình trong sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho thành viên từ các hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư, giống, thực hiện việc phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng. HTX chủ động liên kết với các doanh nghiệp để giúp thành viên về nguồn giống, kỹ thuật cũng như cách chăm sóc, tăng vụ và bao tiêu sản phẩm. Các HTX đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh các hoạt động chủ yếu là phục vụ các nhu cầu kinh tế, đời sống của thành viên, hộ thành viên, các THT, HTX còn tạo ra lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ không nhỏ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. Năm 2016, tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ của các HTX, QTDND là 1.400 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân HTX ước đạt 180 triệu đồng/HTX, tăng 10% so với năm 2015.

Bên cạnh những thành quả đạt được thì khu vực kinh tế tập thể còn những khó khăn, hạn chế và chậm khắc phục, chưa phát huy hết sức mạnh tập thể trong tập hợp thành viên phát triển sản xuất như:

Tiềm lực, năng lực HTX còn yếu, quy mô hoạt động nhỏ, lẻ, manh mún. Tài sản, vốn quỹ của HTX còn thấp, đặc biệt là các HTX nông nghiệp.

Hoạt động của đa số HTX còn thiếu gắn bó, giữa HTX với nhau và với các tổ chức kinh tế khác, chưa có sự liên kết hệ thống về tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự giao lưu kinh tế, thương mại giữa các HTX ở khu vực thành thị và nông thôn còn hạn chế.

Nhằm khắc phục khó khăn của khu vực kinh tế tập thể, tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Quỹ) và được ủy thác tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ và cho vay vốn ưu đãi nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn cho các tổ chức kinh tế hợp tác sản xuất phát triển. Đối tượng được hỗ trợ, vay vốn là tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua 3 năm đi vào hoạt động, đến nay Quỹ đã giải ngân được 4,7 tỷ đồng/5 dự án của 4 HTX. Nhìn chung, hoạt động của Quỹ luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn về vốn ngân sách giao. Tuy nhiên, chính sách nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ chưa được phát huy hiệu quả.

Nguyên nhân do đối tượng là pháp nhân là THT, HTX đi vay vốn gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động tài sản thế chấp để đáp ứng điều kiện của

Quỹ. Trách nhiệm về các khoản vay cũng như việc trả nợ vay của tập thể chưa được thành viên quan tâm.

Do đó, việc bổ sung đối tượng là thể nhân thành viên HTX vay vốn là rất cần thiết nhằm phát huy hiệu quả chính sách nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện cho các THT, HTX mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

II. QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT 40/2013/NQ-HĐND

Phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn của Tỉnh từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đối với các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho các thành viên THT, HTX có vốn hợp tác sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên tạo nền tảng kinh tế hợp tác phát triển; tạo cơ hội họ có điều kiện tham gia các dự án sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng an toàn và khả năng cạnh tranh cao;

Nâng cao ý thức trách nhiệm về khoản vay, các khoản phải trả của thành viên đối với tổ chức kinh tế hợp tác và Quỹ.

III. NỘI DUNG BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 40/2013/NQ-HĐND

Tại Điều 1, mục 4 quy định đối tượng hỗ trợ "*Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tây Ninh hỗ trợ: các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012*" được sửa đổi, bổ sung thành: "*Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tây Ninh hỗ trợ pháp nhân và thể nhân trong lĩnh vực kinh tế tập thể*". Pháp nhân gồm các tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác và Thông tư 04/2008/TT-BKH, ngày 09/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2007/NĐ-CP; và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Thể nhân gồm thành viên của các Tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp HTX".

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Dự kiến trình hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12/2017.

Trên đây là Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh của Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực HĐND xem xét cho chủ trương xây dựng Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH

- Liên minh HTX;
- Lưu: VP.

Số: /BC-LMHTX

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Mở rộng đối tượng thể nhân vay vốn là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

I. BỐI CẢNH Thực trạng, tình hình hỗ trợ, vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh (viết tắt là Quỹ)

1. Thực trạng, tình hình hoạt động của Quỹ

Quỹ được thành lập vào ngày 05/5/2014 tại Quyết định số 976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2014, Quỹ mới chính thức đi vào hoạt động. Quỹ được ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh quản lý. Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ do UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm 5 thành viên, trong đó Liên minh Hợp tác xã tỉnh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Quỹ Đầu tư Phát triển là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ, các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh làm thành viên.

Đối tượng hỗ trợ, vay vốn là tổ hợp tác và hợp tác xã. Phương thức hỗ trợ gồm cho vay đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất cho vay bằng 60% lãi xuất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam và hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc với mức phí 2%/ năm.

Kết quả hoạt động Quỹ từ khi thành lập đến 10/4/2017:

- Tổng vốn hoạt động từ ngân sách 20 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay 4,75 tỷ đồng hỗ trợ cho 04 HTX với 05 dự án sản xuất kinh doanh, gồm: Dự án "Nuôi bò thịt, cá kiểng, tôm càng xanh"; dự án "Nuôi bò thịt, bò sinh sản"; dự án "Đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi cá lóc, kinh doanh phân bón và sản xuất 20 ha mì"; dự án "Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây măng cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao" và "dự án sản xuất lúa chất lượng cao";
- Tình hình thu nợ của Quỹ ổn định và an toàn.

Nhìn chung hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh trong thời gian qua có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ các HTX vay vốn. Tuy nhiên, tình hình

giải ngân hiện tại là rất chậm chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế tập thể do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các đối tượng vay vốn (THT, HTX) không có tài sản chung để thế chấp;
- Trình độ, năng lực THT, HTX còn hạn chế dẫn đến việc tự xây dựng kế hoạch, phương án vay vốn chưa khả thi.

II. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND

Từ khi Quỹ mới thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, Quỹ luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn về vốn ngân sách giao. Tuy nhiên, hiệu quả trong chính sách vốn chưa được phát huy. Nguyên nhân do rất ít đối tượng (THT, HTX) đủ điều kiện để giải ngân, trong khi lĩnh vực kinh tế tập thể có hơn 48 nghìn thành viên có nhu cầu vốn vay hỗ trợ để phát triển sản xuất nhưng chưa phải là đối tượng vay vốn được Quỹ hỗ trợ trong thời gian qua. Đây cũng là vấn đề chung của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (trừ Quỹ trợ vốn xã viên Thành phố Hồ Chí Minh) được nêu trong chuyên đi học tập kinh nghiệm mô hình hoạt động các Quỹ hỗ trợ của tỉnh bạn.

Từ thực tế khó khăn đó, các Quỹ hỗ trợ tỉnh bạn đã chủ trương mở rộng đối tượng cho vay đến thành viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Kết quả cho thấy tình hình giải ngân được thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo an toàn về vốn của Quỹ.

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND

Tại Điều 1, mục 4. Đối tượng hỗ trợ "Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tây Ninh hỗ trợ: các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012" thành "*Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tây Ninh hỗ trợ pháp nhân và thể nhân trong lĩnh vực kinh tế tập thể*". *Pháp nhân gồm các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thể nhân gồm thành viên của các Tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác và Thông tư 04/2008/TT-BKH, ngày 09/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2007/NĐ-CP và thành viên của các HTX, Liên hiệp HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012*".

IV. Kiến nghị đối với UBND tỉnh

Chủ trương cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng dự thảo bổ sung hoặc thay thế Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND một số nội dung kèm theo sau khi được Hội đồng Nhân dân thông qua đề nghị nêu trên, gồm:

1. Có chủ trương giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh như các tỉnh bạn (có báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm về hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển HTX tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương kèm theo).

2. Bổ sung Điều lệ hình thức vay tín chấp đối với các đối tượng vay theo quy định và nâng mức vay đối với các dự án thuộc HTX Nông nghiệp tạo điều kiện cho các HTX tham gia sản xuất ứng dụng mô hình sản xuất sạch tiến tới áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trên đây là Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh của Liên minh HTX tỉnh kính trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đơn vị xây dựng dự thảo trình HĐND theo quy định./.

**TM. BCH LIÊN MINH HTX TỈNH
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Số: /BC-LMHTX

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Mở rộng đối tượng thể nhân vay vốn là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh

I. THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH HỖ TRỢ, VAY VỐN TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH TÂY NINH

1. Thực trạng, tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Quỹ)

Quỹ được thành lập vào ngày 05/5/2014 tại Quyết định số 976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2014, Quỹ mới chính thức đi vào hoạt động. Quỹ được ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh quản lý. Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ do UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm 5 thành viên, trong đó Liên minh Hợp tác xã tỉnh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Quỹ Đầu tư Phát triển là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ, các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh làm thành viên.

Đối tượng hỗ trợ, vay vốn là tổ hợp tác và hợp tác xã. Phương thức hỗ trợ gồm cho vay đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất cho vay bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam và hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc với mức phí 2%/ năm.

Kết quả hoạt động Quỹ từ khi thành lập đến 10/4/2017:

- Tổng vốn hoạt động từ ngân sách 20 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay 4,75 tỷ đồng hỗ trợ cho 04 HTX với 05 dự án sản xuất kinh doanh, gồm: Dự án "Nuôi bò thịt, cá kiếng, tôm càng xanh"; dự án "Nuôi bò thịt, bò sinh sản"; dự án "Đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi cá lóc, kinh doanh phân bón và sản xuất 20 ha mì"; dự án "Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây măng cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao" và "dự án sản xuất lúa chất lượng cao";
- Tình hình thu nợ của Quỹ ổn định và an toàn.

Nhìn chung hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh trong thời gian qua có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ các HTX vay vốn. Tuy nhiên, tình hình

giải ngân hiện tại là rất chậm chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế tập thể do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các đối tượng vay vốn (THT, HTX) không có tài sản chung để thế chấp;
- Trình độ, năng lực THT, HTX còn hạn chế dẫn đến việc tự xây dựng kế hoạch, phương án vay vốn chưa khả thi.

II. MỤC TIÊU BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT

Tạo nguồn lực và động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, giải quyết bài toán về chính sách nguồn vốn;

Phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn của Tỉnh từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đối với các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho các thành viên THT, HTX có vốn hợp tác sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên tạo nền tảng kinh tế hợp tác phát triển; tạo cơ hội họ có điều kiện tham gia các dự án sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng an toàn và khả năng cạnh tranh cao;

Nâng cao ý thức trách nhiệm về khoản vay, các khoản phải trả của thành viên đối với tổ chức kinh tế hợp tác và Quỹ.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Tác động tích cực

a) Đối với các tổ chức kinh tế tập thể

Thu hút thành viên tham gia các tổ chức kinh tế tập thể cùng hợp tác, liên kết sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động từng bước áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho hộ thành viên.

Tạo điều kiện thành viên trang bị, đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Tạo điều kiện về nguồn vốn cho thành viên hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và đóng góp vào HTX đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ vào sản xuất phát triển sản phẩm.

b) Đối với xã hội

Kinh tế tập thể phát triển góp phần kinh tế xã hội tỉnh phát triển; góp phần thay đổi nhận thức của người dân về mô hình HTX kiểu cũ so với mô hình HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012;

Tạo ra lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, mang lại giá trị cao cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

2. Tác động tiêu cực: không có

IV. LẤY Ý KIẾN

1. Phương pháp lấy ý kiến: đăng công thông tin điện tử

2. Cơ quan: các sở ngành liên quan và đại diện các tổ chức kinh tế tập thể có đối tượng chịu sự tác động của chính sách này.

4. Tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, đối tượng liên quan.

V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: các Sở, ngành liên quan.

Cơ quan giám sát đánh giá việc thi hành chính sách: Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Trên đây là Báo cáo tác động về chính sách cho vay thế nhân được đề nghị bổ sung tại Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh của Liên minh HTX tỉnh./.

**TM. BCH LIÊN MINH HTX TỈNH
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.